



ที่ 15/2568

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ภาครัฐและภาคเอกชนไทยร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  
ระหว่างไทยกับภูมิภาคคิวชูผ่านเวทีสัมมนาเศรษฐกิจไทย-คิวชู

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 นางสาวกนกวรรณ เกตุชัยมาศ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐกิจไทย-คิวชู ในหัวข้อ “อนาคตที่ถักทอโดยไทยและคิวชู ร่วมสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ” จัดโดย Kyushu Open Innovation Center ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและญี่ปุ่นกว่า 80 ราย งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสวงหาโอกาสและคู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ระหว่างไทยกับภูมิภาคคิวชู โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงให้ภาคเอกชนได้ร่วมนำเสนอภาพรวมและแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าว ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภูมิภาคคิวชู โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีร่วมกันในฐานะที่ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและภูมิภาคคิวชูเป็นประตูสู่เอเชีย ตลอดจนความสอดคล้องทางนโยบายของทั้งสองประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังได้ย้ำนโยบายที่สำคัญของไทยในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนสีเขียวเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ตลอดจนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) รวมถึงการลงนามความตกลงการค้าเสรีกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) และการเจรจากับสหภาพยุโรปที่ดำเนินอยู่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐาน และปูทางสู่การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นสาขาที่ภูมิภาคคิวชูมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และวิชาการในการพัฒนานวัตกรรม

นอกจากนี้ งานสัมมนาฯ ยังมี ดร. นเรศ ดำรงชัย กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และนาย Michiaki Uryu ประธาน Kyushu Open Innovation Center ร่วมกล่าวเปิด และมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจร่วมเป็นวิทยากร เช่น ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมสาขาคิวชู (METI Kyushu) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO เมืองฟูกูโอกะ) และสำนักงานเมืองฟูกูโอกะ โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคคิวชู ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนประเด็นด้านนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะ startups ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน

\* \* \* \* \*

7 มีนาคม 2568



